

▷ดาวพงษ์▷สั่งตั้งทีมรื้อตัวชีวิตประเมินรอบสี่

นำเสนอเมื่อ : 8 ต.ค. 2558

**รมว.ศึกษาธิการ สั่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์-ตัวชีวิตประเมินรอบสี่ทุกระดับของ
สมศ.ใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องเหมาะสม และไม่สร้างภาระ คาดปลายเดือนตุลาคมนี้ได้ขอสรุปตัวชีวิตที่ชัดเจน**

วันนี้ (8ก.ย.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ ศ.ดร.มณฑล สุวรรณเสริมศรี ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ชาตุนรงค์ พรรุงโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. และผู้บริหาร ของ สมศ.เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) ว่า สมศ.ได้รายงานผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา รวมถึงรูปแบบ เกณฑ์ และตัวชีวิตในทุกระดับที่จะใช้ในการประเมินรอบสี่ ซึ่งที่ประชุมมีข้อท้วงติงในบางเรื่อง โดยเฉพาะตัวชีวิตบางตัวที่ยังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ ดังนั้น ตนจึงได้มอบให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และผู้แทนจาก สมศ. เพื่อนำเกณฑ์และตัวชีวิตในทุกระดับมาหารือร่วมกัน ทั้งการศึกษาระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และ ที่สำคัญต้องไม่สร้างภาระให้แกครูมากเกินไป

“การประกาศเกณฑ์และตัวชีวิตที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ซึ่งเดิม สมศ.จะประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ นั้น ต้องเลื่อนออกไป เพราะต้องให้คณะทำงานพิจารณาร่วมกันก่อน โดยทันทีที่ลงตัวและได้ตัวชีวิตที่เหมาะสมแล้วจึงประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าคงจะได้รายชื่อคณะทำงาน และเริ่มประชุมร่วมกัน ซึ่งปลายเดือนตุลาคมนี้ น่าจะได้ขอสรุปที่ชัดเจนว่าตัวชีวิตจะเป็นอย่างไร และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มประเมินรอบสี่ในเดือนมกราคม 2559 ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ. กล่าวว่า หลังจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาทุกระดับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องไปจัดหาผู้แทนเพื่อมาเป็นตัวเชื่อมในการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และ สมศ.ในการปรับปรุงตัวชีวิต และเกณฑ์การประเมิน แต่จะมีการปรับในส่วนใดบางนั้น ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายมาศึกษารายละเอียดแต่ละตัวชีวิตก่อน เพราะ สมศ. ยังไม่ได้นำตัวชีวิตที่จะใช้ในการประเมินรอบสี่มาให้ดูทั้งหมด.“

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 8 ตุลาคม 2558](#)